

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024-2025

Sáng 29.8.2024, Trường THCS Cổ Bi đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.



Trong hội nghị, đồng chí Dương Quang Tuyền – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm 2023-2024. Báo cáo đã tổng kết các mặt hoạt động của nhà trường, bao gồm:

- Công tác chỉ đạo, tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn
- Công tác chỉ đạo và thực hiện việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, ngày chuyên môn
- Tình hình thực hiện Kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT về chương trình “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”
- Công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS
- Công tác chuyển đổi số trong dạy học và quản trị của nhà trường
- Công tác thi HS giỏi cấp Huyện và thi GV giỏi các cấp
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh
- Công tác giáo dục thể chất và phổ cập giáo dục

Như vậy, Năm học 2023-2024 nhìn chung nhà trường đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Quy mô phát triển, chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường ổn định và phát triển đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thông qua nhiều hoạt động tập thể với nhiều hình thức, đặc biệt có sự phối hợp với nhiều lực lượng, tổ chức trong việc thực hiện các chuyên đề cũng như hoạt động mang tính thời sự. Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên đảm bảo tốt các loại hồ sơ sổ sách. Chú trọng đổi mới về phương pháp giảng dạy học, thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã làm được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong năm học tới.

Tiếp đến, đồng chí Dương Quang Tuyền đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024-2025. Trong đó, trọng tâm kế hoạch là: Tổ chức thực hiện dạy học theo kế hoạch dạy học đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm theo hướng dẫn, lồng ghép các nội dung về an ninh quốc phòng, an toàn trường học, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các cuộc thi có chất lượng do Phòng giáo dục phát động...



*Đồng chí Dương Quang Tuyền – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
đọc báo cáo tại hội nghị*

Hội nghị cũng được lắng nghe bản tham luận “Kỷ luật tác động đến hiệu quả tiết dạy” của đồng chí Trương Thị Hải và bản tham luận “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thi vào 10 năm học 2024-2025” của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy. Vấn đề đặt ra ở hai bản tham luận chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2024-2025.



Đồng chí Trương Thị Hải – Tổ Khoa học xã hội đọc tham luận



Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy – Tổ Tự nhiên đọc tham luận

Trong hội nghị, đồng chí Phạm Thị Duyên – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng có những nhận định, đánh giá rất sâu sắc về những ưu điểm, hạn chế trong năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí rất sát sao, quyết liệt vạch ra những giải pháp tích cực cho năm học tới.



*Đồng chí Phạm Thị Duyên – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
có những tham vấn, chỉ đạo tại hội nghị*

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, đồng chí Trương Thị Hồng Loan – Chủ tịch công đoàn đã đọc Quyết định khen thưởng và điều hành khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong năm học vừa qua.



